
Hverfisráð Árbæjar 
 
Ár 2017, þriðjudaginn 9. maí var haldinn 134. fundur Hverfisráðs Árbæjar. Fundurinn var 
haldinn í Orkuveitu Reykjavíkur og hófst hann kl.15.45. Viðstödd voru: Þorkell 
Heiðarsson, Hildur Hrönn Oddsdóttir, Þráinn Árni Baldvinsson og Björn Gíslason. Einnig 
voru viðstödd: Elvar Örn Þórisson fulltrúi íbúasamtaka Árbæjar, Daði Þorbjörnsson fulltrúi 
íbúasamtaka Norðlingaholts og Sólveig Reynisdóttir framkvæmdastjóri ÞÁG.  
Fundarritari var Trausti Jónsson verkefnastjóri ÞÁG 

 
Þetta gerðist: 

 
1. Fram fer kynning á hugmyndasöfnun „Hverfið mitt 2017“.  
 

Unnur Margrét Arnardóttir verkefnisstjóri, Stefán Agnar Finnsson, Þórólfur 
Jónsson og Jökull Jónsson taka sæti á fundinum.  

 
- Kl. 16.43 víkur Hildur Hrönn Oddsdóttir af fundi.  

 
2. Fram fer kynning á starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur.  

 
Eiríkur Hjálmarsson kynningarfulltrúi tekur sæti á fundinum undir þessum lið.  

 
3. Lögð fram útskrift úr gerðabók umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 26. apríl 

2017, varðandi breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur vegna veitinga- og 
gististaða. 
 

Fundi slitið kl. 17.44 
 

Þorkell Heiðarsson 
Björn Gíslason Þráinn Árni Baldvinsson 
 


